

BÁO CÁO

Tổng kết hoạt động của Thường trực HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thực hiện Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015.

Thường trực HĐND huyện báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

I. CƠ CẤU, TỔ CHỨC

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND huyện đã bầu đủ số lượng Thường trực HĐND huyện gồm 06 đại biểu, gồm: 01 Chủ tịch HĐND, 02 Phó Chủ tịch HĐND huyện, 03 trưởng Ban HĐND, 05 đại biểu hoạt động chuyên trách. Đến tháng 12/2020 Thường trực HĐND huyện có 03 đại biểu (01 Phó Chủ tịch HĐND, 02 trưởng Ban HĐND).

Ngay từ đầu nhiệm kỳ HĐND huyện đã ban hành Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 30/9/2016 về Quy chế hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong đó, quy định rõ nguyên tắc hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Thường trực HĐND huyện. Qua đó các thành viên Thường trực HĐND huyện đã chủ động, phát huy năng lực trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Khi có biến động về nhân sự trong nhiệm kỳ, đặc biệt là sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thường trực HĐND huyện đã kịp thời ban hành văn bản phân công Phó Chủ tịch HĐND thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐND theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, hoàn thiện quy trình, xin ý kiến cấp ủy, HĐND huyện bổ sung 02 Thường trực HĐND làm nhiệm vụ trưởng Ban Kinh tế - Xã hội và trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện để đảm bảo hoạt động theo quy định.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

1. Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND huyện đã chuẩn bị và tổ chức 14 kỳ họp, trong đó: 12 kỳ họp thường kỳ, 01 kỳ họp bất thường và 01 kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất (thông qua các quy hoạch, kế hoạch, báo cáo, công tác nhân sự ...).

- Về công tác chuẩn bị kỳ họp: Căn cứ kế hoạch tổ chức kỳ họp thường kỳ đầu nhiệm kỳ và kỳ họp cuối năm, Thường trực HĐND bố trí thời gian, chủ trì phối hợp với UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thống nhất dự kiến nội dung,

chương trình, thời gian tổ chức các kỳ họp. Trên cơ sở thống nhất với các cơ quan, đơn vị, Thường trực HĐND trình Ban Thường vụ Huyện ủy xin chủ trương về nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp; kịp thời thông báo nội dung cho UBND, Ủy ban MTTQ, các Ban HĐND huyện và các cơ quan liên quan thực hiện việc chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp. Thường xuyên chỉ đạo các Ban của HĐND huyện kịp thời tổ chức thẩm tra các văn bản trước khi trình tại kỳ họp đảm bảo theo đúng quy định. Đơn đốc Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, tài liệu, khánh tiết... trước khi diễn ra các kỳ họp. Phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện tổ chức cho đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp để tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi UBND huyện trả lời, giải quyết theo thẩm quyền.

- Về công tác tổ chức kỳ họp: Phân công nhiệm vụ hợp lý cho các đồng chí Chủ tọa kỳ họp, đảm bảo các nội dung liên tục, rõ ràng, hiệu quả. Thường trực HĐND huyện thường xuyên đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng các kỳ họp: Giảm thời gian trình bày báo cáo tại hội trường (báo cáo được gửi đến đại biểu trước kỳ họp bằng văn bản, qua hồ sơ công việc, cổng thông tin điện tử để đại biểu nghiên cứu); tăng thời gian cho thảo luận, giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp mà cử tri và nhân dân quan tâm; phân công tổ chức, điều hành kỳ họp đối với các đồng chí trưởng trực một cách khoa học, hợp lý; thực hiện điều hành kỳ họp đúng luật, dân chủ, công khai, linh hoạt, kết luận ngắn gọn, rõ ràng, khách quan, có sức thuyết phục, phát huy trí tuệ của đại biểu, thực hiện đảm bảo chương trình, nội dung đã thông qua. Công tác triệu tập kỳ họp đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

- Về công tác tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp: Trước kỳ họp, Thường trực HĐND huyện chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình kịp thời thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung, chương trình kỳ họp. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình tổ chức truyền thanh trực tiếp trên sóng truyền thanh huyện và hệ thống loa truyền thanh các xã, thị trấn; kịp thời xây dựng các phóng sự đưa tin về nội dung kỳ họp, qua đó đã giúp cho nhân dân, cử tri sớm nắm bắt được các quyết sách của huyện trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh... góp phần nâng cao hiểu biết và sự đồng thuận trong nhân dân khi triển khai các chủ trương, chính sách mới. Thường trực HĐND phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện tổ chức cho đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp, kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri, quán triệt các Nghị quyết và vận động nhân dân thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết đã đề ra.

2. Công tác đơn đốc, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật tại địa phương

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND đã chỉ đạo, tổ chức 09 cuộc giám sát theo kế hoạch nhằm đánh giá việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện đối với các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện. Sau giám sát kịp thời ban hành báo cáo, kết luận với 98 kiến nghị đối với UBND huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND

huyện và báo cáo Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp gần nhất. Ngoài ra, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thường xuyên khảo sát thực tế tại cơ sở, kiểm tra trực tiếp việc chấp hành, thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, kiến nghị với UBND huyện có những giải pháp sát với thực tiễn, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết đã ban hành.

3. Chỉ đạo, điều hành, phối hợp hoạt động của các Ban, đại biểu của Hội đồng nhân dân

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thường xuyên chỉ đạo các hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tăng cường công tác phối hợp giữa các Ban trong quá trình thẩm tra, giám sát, giải quyết công việc.

Tăng cường các hoạt động nắm tình hình từ cơ sở, giữ mối liên hệ thường xuyên, chặt chẽ với đại biểu Hội đồng nhân dân tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Kịp thời tổng hợp chất vấn, ý kiến, kiến nghị của đại biểu Hội đồng nhân dân để báo cáo Hội đồng nhân dân huyện bằng văn bản và tại kỳ họp; đồng thời yêu cầu lãnh đạo UBND huyện, đại diện các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện giải trình các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn tại các phiên họp.

4. Công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo

Hàng năm, Thường trực Hội đồng nhân dân ban hành Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. Trong đó quy định Thường trực Hội đồng nhân dân và chuyên trách các Ban của Hội đồng nhân dân huyện tiếp công dân vào ngày 15 hàng tháng tại phòng tiếp công dân huyện. Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện tiếp công dân theo Tổ đại biểu tại nơi ứng cử vào ngày 10 hàng tháng. Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND tiếp nhận 03 đơn đề nghị; các nội dung đề nghị đều liên quan đến đất đai. Thường trực HĐND đã chuyển các nội dung đề nghị đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng thẩm quyền. Trong quá trình tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ, các Ban, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức xác minh, đối thoại với công dân giúp công dân hiểu biết về các quy định của nhà nước đồng thời hướng dẫn công dân chuyển đơn đến các cơ quan, đơn vị theo đúng thẩm quyền.

Định kỳ Thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc cử tri kịp thời thông tin đầy đủ đến cử tri về chương trình, nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp, đồng thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trình Hội đồng nhân dân tại kỳ họp theo quy định.

5. Việc phê chuẩn danh sách, cho thôi làm ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, tại kỳ họp thứ nhất Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã trình Hội đồng nhân dân huyện thông qua Nghị quyết thành lập Ban Dân

tộc, giới thiệu nhân sự bầu trưởng ban, phó trưởng các Ban của Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021; phê chuẩn danh sách ủy viên của các ban HĐND. Trong nhiệm kỳ, khi có biến động về nhân sự các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực HĐND huyện kịp thời trình Hội đồng nhân dân tại kỳ họp đề xin ý kiến về việc cho thôi làm ủy viên, bổ sung thành viên các Ban của Hội đồng nhân dân theo đúng quy định.

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực Hội đồng nhân dân đã trình Hội đồng nhân dân huyện miễn nhiệm trưởng, phó các Ban của Hội đồng nhân dân (Ban Pháp chế, Ban Dân tộc, Ban Kinh tế - Xã hội) do các đại biểu nghỉ hưu, chuyển công tác; kịp thời bầu bổ sung Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế đáp ứng yêu cầu hoạt động của Thường trực HĐND huyện.

Căn cứ đề nghị của Trưởng các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, Thường trực Hội đồng nhân dân trình Hội đồng nhân dân huyện cho thôi nhiệm vụ 02 ủy viên (Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Dân tộc) do đại biểu chuyển công tác đến địa phương khác.

6. Việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc, dân chủ, khách quan việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với các đại biểu theo quy định của pháp luật. Kịp thời ban hành văn bản số 296/HĐND-VP ngày 11/10/2018 về việc triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu, nhiệm kỳ 2016 - 2021; đối với những người giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, các thành viên khác của Ủy ban nhân dân. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã hướng dẫn, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đảm bảo quy trình theo quy định.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm: Số người có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm cao: 14 người; Số người có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm: 08 người. Trong nhiệm kỳ không có đại biểu phải đưa ra Hội đồng nhân dân hoặc đưa ra cử tri bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân.

7. Mối liên hệ phối hợp công tác

- Ngay từ đầu nhiệm kỳ Thường trực HĐND kịp thời ban hành quy chế hoạt động, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, đồng thời xác định rõ mối quan hệ công tác giữa các thành viên thường trực; quan hệ giữa thường trực với các ban, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, Mặt trận Tổ quốc huyện. Đồng thời quy định cụ thể chế độ làm việc, thông tin báo cáo, trong đó các Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện định kỳ hoạt động xuất báo cáo Chủ tịch Hội đồng nhân dân về nhiệm vụ được phân công, thống nhất ý kiến chỉ đạo đối với những vấn đề khó khăn, vướng mắc.

- Trong quá trình hoạt động, Hội đồng nhân dân huyện luôn tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, kịp thời cụ thể hóa các

chủ trương, Nghị quyết của Huyện ủy thành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện. Định kỳ Thường trực HĐND báo cáo với Thường trực UBND, UBND tỉnh tình hình hoạt động của HĐND huyện. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tích cực tham dự các hội nghị và các cuộc họp quan trọng của Huyện ủy tổ chức.

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thường xuyên, chủ động phối hợp trong tổ chức triển khai nhiệm vụ theo Quy chế làm việc ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/NQ - HĐND ngày 30/9/2016 của Hội đồng nhân dân huyện, *cụ thể*:

+ Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan liên quan trong chuẩn bị nội dung các kỳ họp; chỉ đạo các Ban của Hội đồng nhân dân thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác thẩm định các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân. Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện trong quá trình xem xét, trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri và giải quyết các công việc, vấn đề phát sinh khi thực hiện nhiệm vụ; kịp thời xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu, mục tiêu đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương. Duy trì chặt chẽ công tác phối hợp trong việc đón tiếp, tham gia tiếp xúc cử tri cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về tiếp xúc cử tri tại huyện; tiếp đón, tham gia các đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh...

+ Thường trực Hội đồng nhân dân huyện duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Thường trực Ủy ban MTTQ cùng cấp, thống nhất trong xây dựng và triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp; triển khai thực hiện nhiệm vụ trong công tác xây dựng chính quyền, khôi đại đoàn kết toàn dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chuẩn bị các điều kiện cho đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện; mời thành viên Ủy ban MTTQ tham gia hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện theo kế hoạch; định kỳ Thường trực HĐND thông báo với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc về tình hình hoạt động của HĐND huyện.

8. Một số hoạt động khác

- Duy trì và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo lên Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên theo quy định.

- Định kỳ tổ chức giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện với Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã khi thấy cần thiết để kịp thời giải quyết các công việc của địa phương, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của Hội đồng nhân dân các cấp.

- Tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân tham gia 04 hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Hội đồng nhân dân tỉnh - huyện (01 hội nghị tại huyện Tuần Giáo, 03 hội nghị tại các huyện trong tỉnh).

- Hằng năm và cả nhiệm kỳ, quan tâm đúng mức đến công tác thi đua, khen thưởng đối với các tập thể, đại biểu Hội đồng nhân dân có thành tích xuất sắc trong công tác đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp xem xét công nhận. Kịp thời khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích trong công tác và tham gia các

phong trào thi đua trên địa bàn huyện theo quy định (*thăm hỏi, động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ*).

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện thường xuyên xuống cơ sở để gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của nhân dân, cử tri để kịp thời có giải pháp, đề xuất cơ chế chính sách, kịp thời khắc phục khó khăn cho nhân dân.

- Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả phong trào tiết kiệm, chống lãng phí trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực Hội đồng nhân dân đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và chương trình, kế hoạch đã đề ra; kịp thời trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét bầu kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý khi có biến động, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Duy trì chặt chẽ mối quan hệ công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân với UBND, Ủy ban MTTQ và các cơ quan hữu quan để thực hiện đổi mới nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện được quan tâm đúng mức, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện. Chỉ đạo duy trì tốt mối quan hệ phối hợp giữa các Ban của Hội đồng nhân dân trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Phối hợp tổ chức tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và ý kiến, kiến nghị của cử tri theo quy định.; đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo về tình hình hoạt động của HĐND với các cơ quan lãnh đạo chỉ đạo và Ủy ban Mặt trận tổ quốc cùng cấp.

2. Tồn tại, hạn chế

Một số kỳ họp, công tác chuẩn bị văn bản, tài liệu chưa đúng thời gian quy định, ảnh hưởng đến chất lượng công tác thẩm định, nghiên cứu của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. Công tác đôn đốc thực hiện kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện có lúc chưa thường xuyên, kịp thời; chưa tổ chức được phiên họp giải trình.

3. Nguyên nhân những tồn tại, hạn chế

Nội dung trình tại các kỳ họp nhiều, liên quan đến nhiều lĩnh vực, cơ quan khác nhau nên công tác tổng hợp, đôn đốc đôi khi chưa kịp thời; sự phối hợp giữa các cơ quan hữu quan có lúc chưa thật sự chặt chẽ.

Thành viên các Ban của Hội đồng nhân dân chủ yếu là kiêm nhiệm nên chưa có nhiều thời gian cho công tác đi cơ sở, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; thường trực HĐND có nhiều biến động, chưa được củng cố kiện toàn kịp thời.

IV. MỘT SỐ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Từ thực tiễn hoạt động trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

1. Trong hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện ngoài bảo đảm sự lãnh đạo sát sao của Huyện ủy, cần tranh thủ sự chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ với UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, thống nhất chỉ đạo hoạt động các Ban của Hội đồng nhân dân huyện.

2. Tiếp tục đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng các cuộc họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; phân công chuẩn bị nội dung các kỳ họp thường kỳ, đột xuất thật sự chặt chẽ, đồng thời phải tăng cường kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện.

3. Tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát công tác thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân.

4. Thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực của đại biểu chuyên trách, công chức Văn phòng HĐND&UBND huyện trong tham mưu, giúp việc cho Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đáp ứng yêu cầu công việc.

5. Duy trì tốt nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của HĐND; thường xuyên rà soát đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đại biểu, tổ đại biểu HĐND; cần có cơ chế đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân, gắn với khen thưởng để thúc đẩy tinh thần đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh B/c;
- Thường trực Huyện ủy B/c;
- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện;
- UB MTTQ huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Bình Trọng